

Số: 260/VNLNT-KHQLKH

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

V/v mời tài trợ Hội nghị Khoa học và Công nghệ
hạt nhân toàn quốc lần thứ 12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN	
ĐẾN	Số đến... 313/B... Kính
	Ngày đến... 10/2/2017.
	Chuyến... Được
	Lưu hồ sơ số... nguyên tử

gửi: Trường ĐH. Khoa học tự nhiên, ĐHQG. TP.HCM

Đề báo cáo	Chỉ đạo	Thực hiện	Phối hợp
		P. KHON	K. V. H. H.

Sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng Nam (VAES) và Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 12 (VINANST) trong 03 ngày từ 02 đến 04/8/2017 tại thành phố Nha Trang. Hội nghị, được tổ chức thường xuyên hai năm một lần, là sự kiện quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng của ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Hội nghị là nơi gặp gỡ và trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cả ở trong và ngoài nước.

Kể từ năm 1996, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã 11 lần tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân. Lần tổ chức gần đây nhất, vào năm 2015, Hội nghị lần thứ 11 đã được tổ chức tại Đà Nẵng với trên 200 báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học uy tín quốc tế và Việt Nam. Các báo cáo đã được trình bày tại 5 tiểu ban chuyên môn. Đặc biệt, tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 11 này, yếu tố quốc tế được thể hiện rõ nét với sự tham gia của hơn 50 đại biểu đến từ những quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến.

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ 11 và với sự ủng hộ, hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Hội nghị lần thứ 12 sẽ được tổ chức với qui mô lớn hơn ở tầm quốc tế. Hiện nay, Hội nghị đã nhận được hơn 250 báo cáo đăng ký trình bày và có nhiều nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo trong nước cùng nhiều chuyên gia, đại diện các tập đoàn, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của các nước như: chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Liên Bang Nga, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Singapore, Tunisia... đã đăng ký tham gia Hội nghị.

Trong khuôn khổ của Hội nghị 12, ngoài các bài trình bày chính tại phiên toàn thể và ở các tiểu ban, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp với

IAEA tổ chức Hội thảo về các hoạt động hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 12 này sẽ có một Triển lãm giới thiệu những thành tựu, ứng dụng khoa học và công nghệ năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển lãm sẽ là cơ hội tốt cho các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực triển khai ứng dụng Năng lượng nguyên tử và các lĩnh vực liên quan tham gia để giới thiệu về khả năng và năng lực của đơn vị.

Thay mặt Ban Tổ chức, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đại biểu/Quý Cơ quan tham dự Hội nghị cùng với các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị và tham gia tài trợ, hỗ trợ để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHQLKH.

**TM. BAN TỔ CHỨC
VIỆN TRƯỞNG**



Trần Chí Thành
Trần Chí Thành